

ด่วนที่สุด



ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๑๓๐

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	มอบหมายให้คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ศปก.อำเภอ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน และสถานประกอบการในทุกอำเภอ แบบ on site อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้มีการรายงานผลการตรวจสอบประเมินสถานประกอบการต่างๆ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อได้รับทราบด้วย	๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ ๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ๓. คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๒	ขอให้อำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ให้ป้องกันตนเองโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน	นายอำเภอทุกอำเภอ
๓	การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก ๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดการแข่งขันวิ่งมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม 2022 (Charming Chiang Mai Flower Festival Run 2022) ๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล YRC Run For Friendship 2021 ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๔	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๘๐ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น จำนวน ๗๑ แห่ง ๒. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) เฉพาะระดับชั้น จำนวน ๙ แห่ง	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบข้อเสนอที่จะปรับลดจำนวนจุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (จุด ATK) ของจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมจำนวน ๔ แห่ง ลดเหลือ ๒ แห่ง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๖	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ คำสั่ง ได้แก่</p> <p>๑) คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว จำนวน ๓ คำสั่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดพื้นที่หมู่บ้านแกน้อย (ห้วยอมบ้านนาศิริ) หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน - ปิดพื้นที่หมู่บ้านปางโฮ้ง (ห้วยอมบ้านสันป่าเกี๊ยะ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ณะ อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน - ปิดพื้นที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน <p>๒) คำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๗	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์แยกกักตัว Community Isolation (CI) ดังนี้</p> <p>๑) Community Isolation (CI) ณ บ้านพักเรือนรับรองในค่ายกาวิละ โดยโรงพยาบาลค่ายกาวิละ</p> <p>๒) Community Isolation (CI) ระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์แยกกักตัว Community Isolation (CI)</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ๓. นายอำเภอพร้าว</p>

 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕